

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖  
วันพุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นายจันทร์	เอะอะ	ประธานสภา อบต.ทุ่งกว่าว
๒. นายบุญทัด	โม่งยาม	รองประธานสภา อบต.ทุ่งกว่าว
๓. นางสาวปวีณภรณ์	ลับแล	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๑
๔. นายพัฒนาพงศ์	การแก่ง	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๒
๕. นายเจริญ	หมุดดี	สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๓
๖. นายสุคำ	อู่แอบ	สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๔
๗. นายสวัสดิ์	ตามเดช	สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๗
๘. นายวัชรวิฑู	สองเป็ง	สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๘
๙. นายณัฐวุฒิ	ถือนุณ	สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๙
๑๐. นายสันดร	เครืออินตา	สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๑๐
๑๑. นายเสน่ห์	ตามศักดิ์	สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๑๑
๑๒. นายชาญณรงค์	นพคุณ	สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๑๒
๑๓. นายไชยยา	สิริภาณุวงศ์	สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๑๓
๑๔. นายศุภกิตติ	การดี	สมาชิกสภา อบต. ทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๑๔
๑๕. นายภูติศ	ประกอบการ	เลขานุการสภา อบต.ทุ่งกว่าว

ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนवल	จะงาม	นายก อบต.ทุ่งกว่าว
๒. นายเมืองดี	โกวฤทธิ์	รองนายก อบต.ทุ่งกว่าว
๓. นายณรงค์ชัย	จริงมาก	เลขานุการนายก อบต.ทุ่งกว่าว
๔. นายกฤษณายุทธ	ใจละออ	ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม

- ไม่มี -

ผู้สังเกตการณ์

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว และคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้มาพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าวครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ให้สัญญาณเรียกประชุมสภาฯ และเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว

**ประธานสภาฯ** เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าวครบองค์ประชุมและพร้อมประชุมแล้ว ขอเปิดการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม**

**ประธานสภาฯ** ไม่มี

**ที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๗ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

**ประธานสภาฯ** ขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๗ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้สมาชิกได้อ่านล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมในเบื้องต้นแล้ว สมาชิกท่านใดต้องการจะแก้ไขหรือเพิ่มเติม ก็ขอเชิญแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ ได้

**ที่ประชุม** ไม่มี

**ประธานสภาฯ** เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนใดอีก ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีด้วย ซึ่งขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมสภาฯ จำนวน ๑๔ ท่าน ก็ขอมติรับรองด้วยครับ

**มติที่ประชุม**

รับรองรายงานการประชุม	จำนวน ๑๓ เสียง
ไม่รับรองรายงานการประชุม	จำนวน - เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหม่**

**๓.๑** แจ้งการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

**ประธานสภาฯ** ต่อไปเป็นเรื่องการแจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ขอเชิญผู้บริหารได้กล่าวต่อไป

/นายก...

นายก อบต.๑ เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ โดยในส่วนรายละเอียดขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงต่อไป

ประธานสภาฯ ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ชี้แจง ต่อที่ประชุม

ปลัด อบต.๑ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป และข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

โดยร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว ครั้งนี้ เป็นโครงการจากกองช่าง ที่มีความจำเป็น ต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความถูกต้องก่อนที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยการแก้ไขครั้งนี้เป็นการย้ายปีงบประมาณของโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งจะไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของโครงการเปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นการแก้ไขให้เกิดความถูกต้องกับที่จะดำเนินการ บัดนี้ผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นชอบและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงขอแจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมานี้) เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว ได้รับทราบต่อไป โดยขอให้ดูรายละเอียดที่แจกให้ไปพร้อมกัน และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ครับ

ที่ประชุม รับทราบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ขอมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ประธานสภาฯ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขอเชิญท่านนายก ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้ ต่อที่ประชุม

นายก อบต. ตามที่ได้รับหนังสือแจ้งปัญหาความเดือดร้อน มายังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาให้โดยเร่งด่วน จากผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลทุ่งกว่าว มานี้  
/ตนในฐานะผู้นำ...

ตนในฐานะผู้นำท้องถิ่น ก็มีความต้องการที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกหมู่บ้านที่ได้แจ้งปัญหาเข้ามา แต่เนื่องด้วยงบประมาณที่จะนำมาแก้ไขปัญหานั้นมีอยู่จำกัด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในตำบลก่อน ซึ่งโครงการที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ล้วนเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อราษฎรจำนวนมากและหลายหมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์จากการทำโครงการดังกล่าว ไม่ได้มีเฉพาะในหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และได้เพิ่มเติมในส่วนของโครงการที่ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยพิบัติที่จะต้องได้รับการเยียวยาด้วยนั้น ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของราษฎรจำนวนมากในตำบลทุ่งกว่าว จึงเห็นควรเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ราษฎรโดยเร่งด่วนได้ต่อไป ส่วนโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก ก็จะนำไปขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีศักยภาพให้ต่อไป

โดยการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ ก็ได้ดำเนินการจัดทำตามระเบียบฯ จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป โดยในส่วนของรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว และขอให้ท่านได้พิจารณาไปพร้อมกับขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป

**ประธานสภาฯ**

ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

**ปลัด อบต.ฯ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ โดยในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ครั้งนี้ เป็นไปตามที่ผู้บริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว ว่าได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านในตำบลทุ่งกว่าว แจ้งปัญหาความเดือดร้อนเพื่อขอให้แก้ปัญหาให้โดยเร่งด่วนนั้น และผู้บริหารเห็นชอบให้ดำเนินการช่วยเหลือ และกองช่างก็ได้ดำเนินการออกไปสำรวจพื้นที่และได้ประมาณการราคาตามหลักวิชาช่างแล้ว แต่โครงการไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนที่จะทำโครงการ

/เพื่อแก้ไข...



ปลัด อบต.๑

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว ได้เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ พร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว ได้พิจารณาเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป นั้น โดยการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นโครงการที่จะนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลทุ่งกว่าว และเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนที่เกิดปัญหา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายงบประมาณ และสาระสำคัญของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความชัดเจนและถูกต้องตรงกับที่จะดำเนินการ

ในวันนี้ จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ พร้อมเหตุผลความจำเป็น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยมีระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยได้รับการประสานจากกองช่าง และงานสำนักปลัดว่ามีโครงการที่มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาให้เกิดความถูกต้องก่อนที่จะนำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีอยู่แล้วในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย งบประมาณ และสาระสำคัญของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความชัดเจนและถูกต้องตรงกับที่จะดำเนินการ ซึ่งเป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลทุ่งกว่าว และเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงแล้วเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

/พร้อมเหตุผล...



โดยขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจที่พักสงฆ์ตามรายชื่อที่ขอ อนุญาตใช้พื้นที่ป่าฯ พร้อมนำรายชื่อที่พักสงฆ์เข้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักสงฆ์ว่ามีปัญหาต่อชุมชน หมู่บ้าน และมี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดตั้งที่พักสงฆ์ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยตามรายชื่อ ตำบลทุ่งกว่ามีที่พักสงฆ์ที่ขออนุญาตใช้ พื้นที่ป่าฯ คือที่พักสงฆ์อรัญคูหาสวรรค์ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหลวง หมู่ที่ ๑๓

ประธานสภาฯ

ต่อไปขอเชิญทางสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักสงฆ์อรัญ คูหาสวรรค์

นายไชยยา สิริภานุวงศ์  
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๓

เรียนผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่าน เนื่องจากวัดดอยอรัญคูหาสวรรค์ เป็นที่พักสงฆ์ เป็นวัดร้างมาแต่ก่อนแล้ว ประวัติจริงๆ แล้วจะมีมาที่ร้อยปีแล้วไม่ทราบได้ ซึ่งประวัติ ย้ายมาจากบ้านถ้ำนั้น เมื่อประมาณปี ๒๓๐๑ และในปี ๒๕๕๘ ก็มีพระปิยศักดิ์ กิตติ ปัญโญ ซึ่งได้ย้ายจากวัดป่ารวกมาทำการก่อสร้างพระพุทธรูป และได้ยื่นเรื่องไปทาง เจ้าคณะอำเภอเมืองปานเพื่อทำเป็นที่พักสงฆ์อรัญคูหาสวรรค์ ในเวลาต่อมาก็มีการ ก่อสร้างพระวิหารหนึ่งหลัง ปัจจุบันมีพระจำอยู่ที่สำนักสงฆ์ จำนวน ๓ รูป เพื่อให้การ ดำเนินการจัดตั้งที่พักสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความเห็นชอบผ่าน สภาฯ ว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดตั้งที่พักสงฆ์ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายก อบต.ฯ

ตามที่ได้ทำการฟื้นฟูสำนักสงฆ์ขึ้นมา ไม่ได้มีการบุกรุกพื้นที่ชาวบ้านแต่อย่างใด ก็สมควรที่เราจะทำนุบำรุงรักษาต่อไป จึงได้ขอเข้าสภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบในวันนี้ เพื่อนำไปประกอบการขอป่าฯ และทำให้ถูกต้องต่อไป

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย หรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติเห็นชอบรับรองจากที่ประชุมว่าดำเนินการ จัดตั้งที่พักสงฆ์อรัญคูหาสวรรค์ บ้านหลวง หมู่ที่ ๑๓ ไม่มีปัญหาต่อชุมชน หมู่บ้าน และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขณะนี้มีจำนวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๔ ท่าน จึงขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	จำนวน ๑๓	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน -	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑	เสียง (ประธานสภาฯ)

๓.๕ ขอความเห็นชอบการสมัครสมาชิกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ง ประเทศไทย

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงรายละเอียด ครับ

/ปลัด...



**ปลัด อบต.๖**

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน สืบเนื่องจากสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งสมาคมนี้ขึ้นมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมและการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายกษัยรัตน์ ทองใบ เป็นประธานชมรมฯ จังหวัดลำปาง ได้ผลักดันในเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.๒๕๕๕ และมีข้อบังคับสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ มีหน้าที่หลัก ๖ ประการ คือ

(๑) ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยกัน

(๒) ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล กับองค์กรชุมชน องค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ กระทรวง ทบวง กรม สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และองค์กรมหาชน

(๓) ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเมืองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๔) ส่งเสริมการวิจัย และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล การฝึกอบรม การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การฝึกงาน การดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(๕) เป็นองค์กรตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองร่วมกับรัฐบาล รัฐสภา และองค์กรทางการเมืองในระดับชาติ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย การออกกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ว่าด้วยการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐปกครองส่วนท้องถิ่น

(๖) ดำเนินกิจการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ หรือเป็นรายได้ของสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

สำหรับค่าธรรมเนียมและค่าบำรุง สมาชิกสามัญต้องชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยเป็นรายปีๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่แนบมานี้) ทั้งนี้ การเป็นสมาชิกสมาคมฯ ต้องผ่านการเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

**นายก อบต.๖**

ขอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการสมัครสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งทางสมาคมฯ มีการขับเคลื่อนทั้ง ๓ อบต. คือ อบจ. เทศบาล และ อบต. เกี่ยวกับค่าสมัครเพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่คล่องตัว ซึ่งทางสมาคมฯมีส่วนช่วยผลักดันในหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านสวัสดิการ และเรื่องการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าฯ เป็นต้น

**ประธานสภาฯ**

ตามที่ได้เข้าร่วมอบรมกับทางสมาคมฯ ทางสมาคมฯ ได้ผลักดันในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก เช่น เบิกค่ารักษาพยาบาล และอื่นๆ อีกหลายเรื่อง และตามที่ท่านนายกและปลัดชี้แจงไป มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม	ไม่มี
ประธานสภาฯ	เมื่อไม่มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติเห็นชอบการสมัครสมาชิกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ขณะนี้ มีจำนวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๔ ท่าน จึงขอมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๑๓ เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

**๓.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๘๔ จำนวน ๑๗ โครงการ**

**ประธานสภาฯ** ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดการขอความเห็นชอบ การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ต่อสภาฯ

**นายกฯ** เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวาระนี้เป็นการขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๘๔ เนื่องจากมีโครงการ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้ดังกล่าว ที่ต้องดำเนินการขออนุญาตใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายก่อนการดำเนินการ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๗ โครงการ รายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้

๑. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านถ้ำ หมู่ ๑ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เชื่อม บ้านแม่กองปิน หมู่ ๖ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง งบประมาณ ๔๕๕,๐๐๐ บาท

**ช่วงที่ ๑** ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร

**ช่วงที่ ๒** ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ยาวรวม ๒๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว หน้า ๗ ลำดับที่ ๑

๒. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตซอย ๕ บ้านทุ่งช่วง หมู่ที่ ๒

**ปี ๒๕๖๗** ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

**ปี ๒๕๖๘** ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท

รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว หน้า ๖ ลำดับที่ ๑

๓. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตซอย ๔, ซอย ๕/๑, ซอย ๖ บ้านทุ่งแพ้น หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๔๒๒,๐๐๐ บาท

ซอย ๔ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร

ซอย ๕/๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร

ซอย ๖ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ยาวรวม ๒๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๑.๐๐ ตารางเมตร

ซอย ๖ ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท

รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว หน้า ๗ ลำดับที่ ๒

๔. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ลป.ถ.๕๐-๐๒๙ ถนนบ้านจ้ง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินสาย ๑๑๕๗ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว หน้า ๘ ลำดับที่ ๒

๕. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๑ บ้านทุ่งพง หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๓๒๘,๐๐๐ บาท

ซอย ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว หน้า ๙ ลำดับที่ ๔

๖. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๒ บ้านทุ่งพง หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑๑๓,๐๐๐ บาท

ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๖.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว หน้า ๙ ลำดับที่ ๕

๗. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๓ บ้านทุ่งพง หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑๖๔,๐๐๐ บาท

ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ยาวรวม ๑๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว หน้า ๙ ลำดับที่ ๖

/๘.โครงการ...

๘. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๔ บ้านปลายนา หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๓๖๘,๐๐๐ บาท

**ช่วงที่ ๑** ขนาดกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร

**ช่วงที่ ๒** ขนาดกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ยาวรวม ๒๗๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๙๗.๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว หน้า ๘ ลำดับที่ ๓

๙. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตจากสามแยกหน้าวัดบ้านเขี้ยว ถึงวัดม่อนดอยน้อย หมู่ ๙ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

**ช่วงที่ ๑** ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร

**ช่วงที่ ๒** ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร

**ช่วงที่ ๓** ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตรหรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว หน้า ๔ ลำดับที่ ๒

๑๐. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลียบบแม่น้ำนิง หมู่ที่ ๙ บ้านเขี้ยว งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๙

๑๑. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๙๘,๐๐๐ บาท

ซอย ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว หน้า ๕ ลำดับที่ ๓

๑๒. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๓, ซอย ๔, ซอย ๗ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๓๒๘,๐๐๐ บาท

**ซอย ๓** ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร , **ซอย ๔** ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร **ซอย ๗** ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ยาวรวม ๒๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๑.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว หน้า ๘ ลำดับที่ ๔

/๑๓. โครงการ...

๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนสันฝายทุ่งร้อง งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐ ) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๑๐

๑๔. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตซอย ๒ เชื่อม ซอย ๖ บ้านป่าเวียง หมู่ ๑๑ งบประมาณ ๔๗๗,๐๐๐ บาท

ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๐๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๐๕ เมตร

ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๐๕ เมตร ยารวม ๓๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว หน้า ๙ ลำดับที่ ๕

๑๕. โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลดเหลือถนนเลียบลำน้ำแม่ต๋าย บริเวณทุ่งนาแก้ว บ้านป่าเวียง หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๔๗๗,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๗ ขนาดสูง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๘ ขนาดสูง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๙ ขนาดสูง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๗๐ ขนาดสูง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

๑๖. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๓ (ทางเข้าอ่างห้วยเกียง) บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว หน้า ๕ ลำดับที่ ๔

๑๗.โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย ๖ บ้านหลวง หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๔๔๗,๐๐๐ บาท

ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๐๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๐๕ เมตร

ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หิน ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หิน ๐.๐๕ เมตร ยารวม ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๗

**ประธานสภาฯ** ตามที่นายกชี้แจงไป มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ จำนวน ๑๗ โครงการ ขณะนี้มีจำนวนสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๔ ท่าน จึงขอมติที่ประชุมครับ

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบ	จำนวน ๑๓ เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน - เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

**ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องอื่นๆ

**ประธานสภาฯ** สำหรับวาระอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่

**นายก อบต.ฯ** เรื่องแรก ขอแจ้งความคืบหน้าของอุทกภัยที่ผ่านมา ทาง อบต.ได้งบประมาณไปทางจังหวัด ขอไป ๓ โครงการ ซึ่งโครงการที่ทางจังหวัดอนุมัติงบประมาณมาแล้วคือ โครงการซ่อมแซมป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ ๙ ความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร ส่วนโครงการของหมู่ที่ ๗ หลังโรงเรียนปลายนา เกี่ยวกับการก่อสร้างพนังและก่อสร้างคลองเกเบี่ยนก้รองบจากจังหวัดที่ขอไปส่วนกลาง เนื่องจากงบประมาณของจังหวัดไม่เพียงพอ ก็ต้องรองบประมาณไปก่อน ขอให้ทางสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ และ หมู่ที่ ๙ ชี้แจงให้กับชาวบ้านเข้าใจด้วย

เรื่องที่สอง เรื่องการประเมิน ITA ที่ผ่านมาได้ระดับผ่านดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการทำงานทั้งภายในและภายนอกที่ดี แสดงถึงความร่วมมือของทุกฝ่ายซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจ เพราะได้รับรางวัลมา ๒ ปีซ้อน ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

เรื่องที่สาม เรื่อง สปก.ของ หมู่ที่ ๗ เกี่ยวกับการขยายถนนก็จะทำการเพิ่มแผนอีกครั้ง อาจเป็นปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ และเรื่องของหมู่ที่ ๑๓ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อขอให้ทางผู้อำนวยการกองช่าง เร่งดำเนินการให้เร่งด่วนด้วย เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ฝากทาง

**ที่ประชุม** รับทราบ

**ประธานสภาฯ** มีท่านใดจะนำเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่

**ที่ประชุม** ไม่มี

**ประธานสภาฯ** เมื่อไม่มีท่านใดจะเพิ่มเติม ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

**ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น.**

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายภูติศ ประกอบการ)  
ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต.ทุ่งกว้าว

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่.....ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีระเบียบการประชุมจำนวน ๔ วาระ รายงานการประชุมสภาฯ มีจำนวน ๑๖ แผ่น มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ จึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสวัสดิ์ ตามเดช)

ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปวีณภรณ์ ลับแล)

ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาญณรงค์ นพคุณ)

ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ ๑๒

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ .....เห็นชอบรับรอง  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ประธานสภา อบต.ทุ่งกว่าว

(นายจันทร์ เอะอะ)

ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.ทุ่งกว่าว